



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้มีมาตรการป้องกันการทุจริตในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการดำเนินการคัดเลือกฯ และให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ปราศจากการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริตเพื่อให้ได้รับ
ความไว้วางใจจากบุคคลภายนอก อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ เป็นการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ ปราศจากการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ไม่สุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ จึงได้กำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการ
ทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.
๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

๑.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ถือเป็นนโยบายและให้ความสำคัญสูงสุดใน
การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในครั้งนี้ ผู้บริหารทุกระดับ ข้าราชการ
และลูกจ้างในสังกัดจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และนโยบายแนวปฏิบัติที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งการอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนและเกิดความเสียหายต่อทาง
ราชการจะถูกดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีละเว้น

๒.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ จะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้น โดยอาจติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในจุดที่สำคัญ เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวรวมทั้งเปิดช่องทางรับการ
แจ้งข้อมูล เบาะแส และการหาข่าวในทางลับ และขอความร่วมมือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยประจำสนามสอบ ใช้มาตรการที่เห็นสมควรแก่ผู้เข้าสอบคัดเลือก เช่น การบันทึกภาพผู้เข้ารับการคัดเลือกไว้
เป็นหลักฐาน การตรวจคนบุคคล โดยห้ามมิให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกนำโทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้อง
สอบ การเรียกมาให้ถ้อยคำ หรือการสั่งมิให้กระทำการในกรณีอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบคัดเลือกอาจไม่ได้รับความสะดวก
จากการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

๓.ห้ามมิให้ผู้บริหารทุกระดับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ กระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย
แจก หรือกระบวนกรอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายแก่ผู้เข้าสอบคัดเลือกอย่างเด็ดขาด

/ ๔ หากมีกลุ่มบุคคล.

๔. หากมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้เข้ารับการคัดเลือกได้ในการคัดเลือกครั้งนี้ โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือเรียกค่าใช้จ่ายจากการสอบคัดเลือก ขอให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกตรวจสอบแหล่งข่าวหรือข้อมูล หากทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่แอบอ้างเรื่องดังกล่าว ขอให้แจ้งโดยตรงหมายเลขโทรศัพท์ ต่อไปนี้

- ๑) นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๐-๐๑๐๒๒๖๐
- ๒) นายณรงศักดิ์ จันทรงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
โทรศัพท์มือถือ ๐๖๓-๘๖๕๕๓๖๕
- ๓) นางนwor คำแห่งพล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
๐๙๓-๗๘๖๙๓๙๕

เพื่อจะได้หาทางป้องกัน แก้อไข หรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้การดำเนินการสอบแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอย่างแท้จริง

อนึ่ง ผู้เข้าสอบคัดเลือกควรตระหนักถึงผลกระทบในอนาคตที่จะเกิดขึ้นหากมีกรณีการทุจริตในการคัดเลือกฯ เพราะนอกจากจะถูกปรับให้เป็นผู้สอบตกแล้วยังต้องถูกดำเนินการทางวินัยและถูกดำเนินการทางกฎหมายอีกด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพลชัย ชุมปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒